

Số: 57/TB-UBND

Long Điền A, ngày 30 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Thường trực UBND xã tại cuộc họp báo Lần thứ 2 năm 2023 cho các ngành và Ban nhân dân các ấp trực thuộc khối QLNN

Ngày 30 tháng 01 năm 2023, tại phòng họp Ủy ban nhân dân xã, Thường trực Ủy ban nhân dân xã tổ chức cuộc họp báo tuần lần thứ 2 của năm 2023 để đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành và ban nhân dân 6 ấp trên địa bàn.

Thành phần tham dự: Đồng chí Trương Minh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị, cùng các đồng chí thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các đồng chí đại diện ban ngành, đoàn thể, Ban giám hiệu các điểm trường và Ban nhân dân 6 ấp tham dự.

Qua nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành và ban nhân dân 6 ấp trên địa bàn trình bày. Đồng chí Trương Minh Sơn, PCT.UBND xã kết luận chỉ đạo như sau:

Công tác tham mưu của các ngành, các ấp phải chủ động, kịp thời, chính xác và phối hợp chặt chẽ từ xã đến ấp. Nếu có khó khăn báo cáo ngay lãnh đạo phụ trách giải quyết kịp thời.

I. Lĩnh vực kinh tế:

- Sản xuất nông nghiệp: lúa giai đoạn trổ đến chín, khuyến cáo bà con thăm đồng phòng trừ sâu bệnh; nắm lại tình hình hoạt động của 02 hợp tác xã và dịch vụ, thường xuyên kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp, bơm tưới, phục vụ việc chạy nước cho bà con nông dân.

Hiện tại HTX Long Bình bị thua lỗ nên việc bơm nước cho bà con cũng có phần hạn chế so với trước.

- Địa chính: Hiện nay có một số nơi đường nước phục vụ tưới tiêu cho bà con bị bồi lắng lên kế hoạch nạo vét. Khu vực từ mương ông Cha đến nhà ông Lố cây đang ra hoa cho trái, hiện tại thiếu nước, cần nạo vét ngay kênh ấp chiến lược không nên trông chờ huyện rất lâu.

+ Tình hình sạt lở: phối hợp phòng KTHT và phòng Nông nghiệp huyện tiến hành khảo sát. Trong biên bản đề nghị ban ấp Long Hòa 2 rà soát thống kê bao nhiêu hộ với số nhân khẩu đang sinh sống trong khu vực này (từ giáp ranh Thị trấn Chợ Mới đến giáp ranh hăng nước đá 5 Điền) có danh sách cụ thể. Huyện đã đề nghị đến Sở Giao thông vận tải, hướng tới Sở Giao thông qua để khảo sát khu vực này trong thời gian chờ đợi đề nghị đồng chí Khanh tham mưu cắm bảng báo tạm thời ở 02 đầu sạt lở.

+ Vận động đường kênh Đòn dong: xã đã thành lập được 03 đoàn vận động nhưng do tập trung công tác tuyển quân 2023, sau khi đưa quân sẽ tổ chức cuộc

hợp để thống nhất cách làm tiến hành vận động mở rộng tuyến đường kênh Đòn Dong này như dự kiến.

+ Trước tết phối hợp với Ban quản lý dự án và phòng Kinh tế Hạ Tầng theo đề nghị của xã vừa qua là lót đal tuyến Bờ Tây kênh Trà Thôn ấp Long Định dài 2km (từ tỉnh lộ đến kênh A – B). Huyện báo theo Nghị định 62 hỗ trợ trồng lúa nước nguồn vốn năm 2022 đã hết và cân đối đưa vào năm 2023.

+ Phòng Kinh tế xuống khảo sát sửa chữa BCH Quân sự xã (theo đề nghị của BCH Quân sự xã) và khảo sát văn phòng các ấp theo yêu cầu của ấp và đã có biên bản gửi về huyện để đưa vào danh mục sửa chữa năm 2023.

+ Đồng chí Khanh cố gắng khảo sát các nền đất trống trong khu dân cư, xem thuộc di dời sạt lở bao nhiêu hộ, thuộc đâu giá chưa cất nhà là bao nhiêu nền cố gắng liên hệ các hộ bảo quản cỏ, đám để tránh cháy nổ.

+ Tài chính, ngân sách: Các ngành khi có thay đổi nhân sự cố gắng tham mưu lãnh đạo ban hành quyết định từ ngày 01 đến ngày 05 tây hàng tháng để đảm bảo chế độ; ngoài ra đối với các ngành có nhu cầu sử dụng hoạt động phí của tháng thì xây dựng Kế hoạch hoạt động, có dự trù kinh phí gửi bộ phận Kế toán thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo ký từ 01 đến 15 tây hàng tháng, nếu ngành nào không đăng ký xem như không có nhu cầu.

II. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội:

- *Giáo dục*: Đề nghị các trường báo cáo sĩ số học sinh về văn phòng UBND xã vào lúc 14h hàng ngày (Đ.c Thù). Các em học sinh chưa đến trường nhà trường kết hợp Giáo viên chủ nhiệm cùng ban ấp đến gặp gỡ nắm tình hình và vận động kịp thời để các em học sinh trở lại trường tiếp cận chương trình.

- *Môi trường*: tập trung ra quân làm vệ sinh môi trường, việc gom rác của xí nghiệp môi trường bị rơi rớt lại trên đường giao đồng chí Như Ý liên hệ xí nghiệp môi trường trao đổi góp ý.

- *Y tế*: Phân công cán bộ trực cấp cứu đảm bảo trong những ngày tết. Cùng cố thành viên Ban chỉ đạo của BHYT để điều chỉnh và bổ sung, hướng tới có lớp tập huấn để cử các đồng chí tham gia.

- *VHTT - Đài truyền thanh*: Tăng cường thông tin những điều cần biết về lĩnh vực quân sự. Thường xuyên kiểm tra lại hệ thống loa củng cố khắc phục.

III. Lĩnh Vực Quốc phòng – An ninh:

- Phối hợp các đoàn vận động nghĩa vụ quân sự làm tốt công tác nắm tình hình, tư tưởng thanh niên. Hiện tại địa phương mình là 20 thanh niên trúng tuyển đồng chí Thi phải nắm được các thanh niên này hiện đang làm gì, ở đâu, hiện tại có 8 đơn tình nguyện (có 1 thanh niên vì sức khỏe) hiện tại còn 07 thanh niên. Đề nghị các đoàn vận động các đồng chí là trưởng ấp, các đồng chí là phó ấp an ninh các đồng chí phải bám sát gia đình thanh niên, hàng ngày tới vận động thăm hỏi. Các trường hợp nào khó khăn đề nghị báo ngay bằng điện thoại.

- Đối với đơn vị Công an xã cần tăng cường tuần tra, trấn áp các loại tội phạm, an toàn giao thông và tệ nạn xã hội, cố gắng không để phát sinh điểm nóng về tệ nạn xã hội trên địa bàn xã.

IV. Lĩnh vực Quản lý Nhà nước:

- Xây dựng nông thôn mới: Cán bộ phụ trách tiếp tục củng cố hồ sơ của năm 2022 để chuẩn bị tiếp đoàn huyện kiểm tra.

Trên đây là kết luận của Thường trực Ủy ban nhân dân xã tại cuộc họp báo tuần lần thứ 2 năm 2023. Xin thông báo đến các ngành trực thuộc UBND xã và các ấp thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. ĐU - UBND xã;
- Các ngành liên quan;
- Ban nhân dân 6 ấp;
- Lưu.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trương Minh Sơn